



ที่ กค ๐๔๑๑.๖/ว ๕๐๒

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกรณีมีจฉฉีพแอบอ้างการได้รับเงินตกค้างจากทางราชการ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด้วยกรมบัญชีกลางยังคงได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากผู้รับบำนานูและประชาชนทั่วไปว่ามีจฉฉีพใช้เอกสารราชการปลอม การแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลางหรือส่วนราชการ หรือโทรศัพท์แจ้งให้ผู้รับบำนานูหรือทายาทของผู้รับบำนานูที่เสียชีวิตให้ติดต่อเพื่อขอรับเงินที่ค้างรับจากกรมบัญชีกลางหรือส่วนราชการ ซึ่งบางรายต้องสูญเสียทรัพย์สิน โดยกรมบัญชีกลางได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบำนานูหรือทายาทผู้รับบำนานูรวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉฉีพมาอย่างต่อเนื่อง

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ยกระดับมาตรการในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ - ๒๐๒๒ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานควบคุมทั้งทางด้าน Network & Security ประกอบกับกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้รับบำนานูหรือทายาทของผู้รับบำนานูแต่ละรายโดยตรง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของผู้มีสิทธิต้องดำเนินการผ่านส่วนราชการต้นสังกัดเท่านั้น รวมทั้งกรมบัญชีกลางไม่มีแอปพลิเคชันไลน์หรือเว็บไซต์ ที่ให้ผู้มีสิทธิติดตั้งหรือเพิ่มเพื่อนเพื่อการสนทนาแต่อย่างใด สำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลางจะต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play เท่านั้น ไม่มีการส่งลิงค์ให้ทำการดาวน์โหลด และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวของกรมบัญชีกลางให้ระวังมิจฉฉีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานของรัฐ โทรศัพท์ไปหาและแจ้งให้ดำเนินการที่เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง อย่าหลงเชื่อ อย่าให้ข้อมูลใด ๆ โดยเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตาม จากสถิติข้อมูลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมิจฉฉีพดังกล่าว มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังคงมีผู้ตกเป็นเหยื่อและได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหลอกลวงโดยการพูดคุยให้หลงเชื่อและทำตาม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้รับบำนานูหรือทายาทผู้รับบำนานูตกเป็นเหยื่อของมิจฉฉีพ จึงขอความร่วมมือท่านในฐานะส่วนราชการต้นสังกัดของผู้รับบำนานูในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบำนานูหรือทายาทผู้รับบำนานูในสังกัดทราบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ และขอให้ผู้รับบำนานูหรือทายาทผู้รับบำนานูติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจะได้รู้เท่าทันภัยในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ สามารถนำข้อความข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลางตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบำนานูในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

กตพร

(นางสาวทิวพร ผาสุข)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนานู

กลุ่มงานเบิกจ่ายบำเหน็จบำนานู ๑ - ๓

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๒๐๐ ๔๒๗๑ ๖๔๓๗ ๖๒๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th



ข่าวกรมบัญชีกลาง